

\*

Số 168- BC/ĐU

## **BÁO CÁO**

**tình hình, kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018**

### **I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hoạt động theo Quyết định số 293- QĐ/TW ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố. Đảng bộ hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng (39 đảng bộ và 38 chi bộ), với hơn 4300 đảng viên. Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đều không có chính quyền đồng cấp và các cơ quan nội chính (như công an, quân sự, tòa án, kiểm sát, thanh tra...) thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp ủy. Chức năng, nhiệm vụ chính của Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc là tập trung lãnh đạo trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; đồng thời phối hợp với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng...theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Trong đó, một số nhiệm vụ công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan tới công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí như: quán triệt, tuyên truyền, phối hợp triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết đơn, thư phản ánh, tố cáo...

### **II- KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ LIÊN QUAN TỚI CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

**1- Việc lãnh đạo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí gắn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị**

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 28- NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 48- CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với;

Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 47- QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 04/7/2014 về “*chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh*”; Công văn số 240- CV/TU ngày 04/5/2016 của BTV Tỉnh ủy “*về chấn chỉnh việc thực hiện quy định không uống rượu bia*”... Do vậy, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được nâng lên.

## **2- Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ liên quan về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình chính trị nội bộ ở các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh cơ bản ổn định, không có vấn đề gì phức tạp, nổi cộm cần phải xem xét. Đảng ủy Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác nội chính, PCTN như:

- Chỉ đạo, định hướng các chi, đảng bộ cơ sở cụ thể hóa các chuẩn mực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký việc làm theo, phát động thi đua làm theo Bác tập trung vào việc: thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm trước công việc và nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; gương mẫu về đạo đức, lối sống...; gắn với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, khắc phục. Kết quả: các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã vận động được trên 99% đảng viên, quần chúng đăng ký thực hiện 14.479 việc làm theo (đối với cá nhân) và tổ chức thực hiện 271 việc làm theo (đối với tập thể). Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Khu Lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang); tại buổi lễ đã tuyên dương 30 tập thể và 68 cá nhân điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Ký chương trình phối hợp với Thành ủy Bắc Giang và Thanh tra tỉnh trên một số mặt công tác, nhất là công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên. Đã trao đổi 24 trường hợp trước khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy có nghị quyết, quyết định điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử...giữ các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Quyết định giải thể 02 chi, đảng bộ cơ sở để thành lập 01 đảng bộ cơ sở. Bổ nhiệm 03 đồng chí, nâng lương trước thời hạn 02 đồng chí tại cơ quan Đảng ủy Các cơ quan tỉnh. Chỉ định, giới thiệu nhân sự bổ sung đối với 35 đồng chí để bổ sung cấp ủy, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm, phó Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ cơ sở. Quyết định chuẩn y kết nạp 92 quần chúng ưu tú vào Đảng; chuyên đảng chính thức cho 49 đảng viên dự bị; giới thiệu chuyển đi cho 116 đảng viên, chuyển đến 41 đảng viên, chuyển nội bộ cho 8 đảng viên. Phát thẻ đảng viên cho 99 đảng viên;

xét tặng Huy hiệu 30, 45 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên. Nhập phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên được 4.011 hồ sơ đảng viên.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã kiểm tra, giám sát, kết luận xong 140 tổ chức đảng và 734 đảng viên trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 cấp ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 06 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 37 tổ chức đảng và 237 đảng viên; ủy ban kiểm tra cơ sở kiểm tra 32 tổ chức đảng; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở kiểm tra 220 đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy giám sát 04 tổ chức đảng và 04 cấp ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát 02 tổ chức đảng và 02 cấp ủy viên; Cấp ủy cơ sở giám sát 32 tổ chức đảng và 129 đảng viên; ủy ban kiểm tra cơ sở giám sát 27 tổ chức đảng và 22 đảng viên; các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở giám sát 119 đảng viên. (đạt 47% so với kế hoạch đề ra). Nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát một số chuyên đề như: việc phòng chống tham nhũng, lãng phí, việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thành lập 06 tổ giám sát đi giám sát đối với 77/77 chi, đảng bộ cơ sở về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Cấp ủy, UBKT các cấp đã kiểm tra được 05 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 12 đảng viên (11 khiển trách, 01 cảnh cáo); xóa tên 01 đảng viên...bảo đảm kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và đúng thẩm quyền.

- Chỉ đạo Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh kiểm điểm, xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan vi phạm khuyết điểm tại Thông báo số 28-TB/UBKTTU, ngày 23/01/2018 và Thông báo số 30-TB/UBKTTU, ngày 28/3/2018 của Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

### III- ĐÁNH GIÁ CHUNG

#### 1- Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh thường xuyên quan tâm, tổ chức phổ biến quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị và đạt kết quả thiết thực.

#### 2- Một số hạn chế, khuyết điểm

- Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa kịp thời và mang tính hình thức.

- Việc cụ thể hóa các nhiệm vụ, biện pháp, cơ chế về phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào các quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ và thiếu cụ thể, nhất là trong quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công... nên hiệu quả tổ chức thực hiện chưa cao.

- Một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức về công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn hạn chế, nên chưa tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả. Thậm chí còn một số cán bộ, công chức có lối sống thực dụng, tinh thần tự giác xây dựng tập thể, xây dựng cơ quan chưa cao, thiếu sự tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Chất lượng, hiệu quả tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan, đơn vị còn có mặt hạn chế...

#### IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CÔNG TÁC NỘI CHÍNH VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp. Tăng cường công tác tư tưởng, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và quần chúng theo tinh thần Nghị quyết số 114- NQ/TU ngày 25/7/2016 của Tỉnh ủy và Đề án số 02 - ĐA/TU ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, cũng như dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các huyện, thành phố đối với cán bộ, đảng viên các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh. Đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng... đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 101- QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với việc xác định những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

2- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các quy định của cấp ủy và cơ quan, để làm cơ sở cho công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả; nhất là việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ ở cơ quan... Chú trọng cụ thể hóa vào các quy chế, quy định các cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý những vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công, quản lý, đào tạo, sử dụng lao động...

3- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng

phí. Chú ý kiểm tra việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; thường xuyên quan tâm đến công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

4- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng và xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng xảy ra ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5- Phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, hội viên về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính TU (b/c),
- Các đ/c đảng ủy viên,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban, Văn phòng Đảng ủy,
- Các đoàn thể các cơ quan tỉnh,
- Lưu UBKT, VPĐU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Thuận**